

**HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN
VIỆT NAM**
Số: 11 / BVTN

V/v: Đề nghị các cơ sở KCB góp ý dự thảo
Thông tư xếp hạng Bệnh viện tư nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - Các cơ sở Khám, chữa bệnh tư nhân

Ngày 13/3/2017, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được công văn số 272/KCB-HN của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân kèm phiếu khảo sát, đánh giá các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Trước đó, đại diện lãnh đạo Hiệp hội và một số bệnh viện tư nhân đã được mời tham gia làm thành viên Ban soạn thảo và tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư xếp hạng các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân tại Hà Nội. Nội dung công văn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện tiếp tục tham gia góp ý để Ban soạn thảo có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, sớm ban hành Thông tư, dự kiến vào 1/6/2017.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, Hiệp hội bệnh viện tư nhân đề nghị hội viên cùng toàn thể các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia góp ý và điền đầy đủ các thông tin theo mẫu phiếu khảo sát gửi về Hiệp hội bệnh viện tư nhân và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Do điều kiện thời gian hạn chế (trước ngày 20/3/2017), đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh gửi cho Hiệp hội và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh qua thư điện tử (dưới dạng bản Scan có đóng dấu đỏ) theo địa chỉ sau:

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: nguyendr288@gmail.com
- Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam: hiephoibenhvientuvn@gmail.com

Nội dung dự thảo Thông tư hiện đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, địa chỉ: www.moh.gov.vn để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, các nhân theo quy định. Hiệp hội gửi kèm công văn số 272, phiếu khảo sát của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và văn bản góp ý của một số bệnh viện tư nhân để các cơ sở khám, chữa bệnh tham khảo.

Đây là thông tư có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia hoạt động khám, chữa bệnh BHYT. Đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh nghiên cứu, tham gia góp ý với tinh thần trách nhiệm cao, gửi văn bản góp ý đúng thời hạn quy định (trước ngày 20/3/2017).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực HH (b/cáo)
- Lưu VPHH.

